

ประวัติและผลงาน



1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ:	รศ.ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์		
ตำแหน่ง:	หัวหน้าสาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2565 – ปัจจุบัน)		
ที่อยู่ติดต่อ:	คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ กทม. 10200		
โทรศัพท์:	086-317-3903	E-mail:	wasanbu@gmail.com
FAX:	02-226-5651		wasan@staff.tu.ac.th

2. การศึกษา

ปีการศึกษา	สถาบันการศึกษา	ระดับ/สาขา
2535-2538	คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	รัฐศาสตร์บัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) เกียรตินิยม อันดับสอง
2539-2543	คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)
2548-2551	Graduate School of International Cooperation Studies (GSICS), Kobe University, JAPAN	รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Political Science)

3. ตำแหน่งและการทำงานในอดีต

ปี	ตำแหน่ง
2558 - 2565	■ ผู้อำนวยการสำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
2555 - 2561	■ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2555 - 2558	■ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2557 - 2558	■ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโทสาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะสำหรับนักบริหาร (EPA) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2553 - 2555	■ รองผู้อำนวยการโครงการปริญญาโทสาขาวิชาการเมืองการปกครองสำหรับนักบริหาร (MPE) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2552 - 2553	■ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลังและบริการสังคม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2546 - 2548	■ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2545 - 2546	■ อาจารย์ประจำโปรแกรมมิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

4. ผลงานการวิจัย

2545	งานวิจัย เรื่อง “การปกครองท้องถิ่นต่างประเทศเปรียบเทียบ: สถานภาพในปัจจุบัน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง” เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (ร่วมวิจัย)
	งานวิจัย เรื่อง “บทบาทอำนาจหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านและการปกครองท้องถิ่น” เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (ร่วมวิจัย)
2546	งานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น” เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. (ร่วมวิจัย)
	งานวิจัย เรื่อง “ทิศทางการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น” เสนอต่อ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย. (ร่วมวิจัย)
2547	งานวิจัย เรื่อง “โครงการติดตามผลการกระจายอำนาจประจำปีงบประมาณ 2546 ภายในพื้นที่เขต 3” เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักนายกรัฐมนตรี. (หัวหน้าโครงการวิจัย)
	งานวิจัย เรื่อง “โครงการติดตามผลการกระจายอำนาจประจำปีงบประมาณ 2547 ภายในพื้นที่เขต 3” เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักนายกรัฐมนตรี. (หัวหน้าโครงการวิจัย)

	งานวิจัย เรื่อง “การประเมินผลองค์การมหาชนและหน่วยงานในกำกับของรัฐ” เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (ร่วมวิจัย)
	งานวิจัย เรื่อง “การศึกษาอำเภอต้นแบบในการจัดบริการสาธารณะเพื่อการบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (Government Outlet)” เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (ร่วมวิจัย)
2548	งานวิจัย เรื่อง “ธรรมาภิบาลด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองท้องถิ่น: ศึกษาการริเริ่มของท้องถิ่น กระบวนการนโยบาย และปัจจัยสู่ความสำเร็จ” (Good Governance and Environmental Management for Local Government: A Study of Local Initiatives, Policy Processes and Factors to Success) เสนอต่อ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) (National Health Foundation). (ร่วมวิจัย)
	งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันเพื่อจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต่างประเทศ” เสนอต่อ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า. (หัวหน้าโครงการวิจัย)
2552	งานวิจัยเรื่อง “ความก้าวหน้าของการกระจายอำนาจในประเทศไทย” เสนอต่อ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP). (ร่วมวิจัย)
	งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาและปรับปรุงการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจน เหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศ” เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (ร่วมวิจัย)
2553	งานวิจัยเรื่อง “การจัดตั้งองค์การความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นด้านสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของจังหวัดกาญจนบุรี : เน้นการบริหารองค์การความร่วมมือโดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นศูนย์กลาง.” เสนอต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี, 2553. (ร่วมวิจัย)
	งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาภารกิจและโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เหมาะสม: ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี.” เสนอต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี. (ร่วมวิจัย)
	งานวิจัยเรื่อง “Institutional Capacity Assessment: Local Government and Children’s Rights” เสนอต่อ องค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ประเทศไทย. (ร่วมวิจัย)
2554	งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาและรวบรวมตัวอย่างการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน (Collaborative Governance) ระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชน” เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (หัวหน้าโครงการวิจัย)
	งานวิจัยเรื่อง “แนวทางการกำหนดขอบข่ายและรูปแบบในการดำเนินภารกิจหน้าที่ของนครแม่สอดในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ.” เสนอต่อ เทศบาลนครแม่สอด. (หัวหน้าโครงการวิจัย)
2555	งานวิจัย เรื่อง “โครงการศึกษาและพัฒนาระบบและวิธีการทางานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการจัดทำบริการสาธารณะ” เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (หัวหน้าโครงการวิจัย)
	งานวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาความเหมาะสมการยกฐานะเทศบาลเมืองมาตาพุดเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ.” เสนอต่อ เทศบาลเมืองมาตาพุด. (ร่วมวิจัย)

2556	งานวิจัย เรื่อง “โครงการการสังเคราะห์ตัวแบบเชิงทฤษฎีและการบริหารจากผลการดำเนินงานโครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคม และสุขภาพ” เสนอต่อ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (หัวหน้าโครงการวิจัย)
	งานวิจัย เรื่อง “โครงการศึกษาข้อเสนอการถ่ายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณสุขให้ภาคประชาสังคม/ชุมชน” เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (หัวหน้าโครงการวิจัย)
2557	งานวิจัยเรื่อง “โครงการจัดทำแผนแม่บท (Master Plan) การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด เพื่อรองรับการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC).” เสนอต่อ เทศบาลนครแม่สอด. (ร่วมวิจัย)
	งานวิจัยเรื่อง “โครงการพัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการ.” เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (ร่วมวิจัย)
2558	งานวิจัยเรื่อง “การรวมศูนย์อำนาจกับการบริหารงานภาครัฐในประเทศไทย: การทบทวนแนวคิด ข้อถกเถียง และข้อพิจารณาเพื่อการปฏิรูป” (Centralism and Public Administration in Thailand: Conceptual Review, Debating Issues and Implications for Reform) เสนอต่อ สถาบันพระปกเกล้า. (หัวหน้าโครงการวิจัย)
	งานวิจัยเรื่อง “โครงการจัดทำแนวทางศึกษารูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุ้มครองเด็ก” เสนอต่อ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (หัวหน้าโครงการวิจัย)
	งานวิจัยเรื่อง “โครงการบูรณาการข้อมูลการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการของหน่วยงานกลางที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหาร” เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (หัวหน้าโครงการวิจัย)
2559	งานวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาขีดความสามารถและสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการกิจการถ่ายโอน” เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (ร่วมวิจัย)
	งานวิจัยเรื่อง “Thailand Disaster Risk Management: Public Expenditure and Institutional Review (DRM-PEIR)” เสนอต่อ สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP). (ร่วมวิจัย)
2560	งานวิจัยเรื่อง “โครงการการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารงานจังหวัดให้มีศักยภาพสูงเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต (Thailand ๔.๐)” เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (หัวหน้าโครงการวิจัย)
	งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาระบบราชการเพื่อเตรียมการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยระยะ 20 ปี” เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (ร่วมวิจัย)
	งานวิจัยเรื่อง “การจัดทำต้นแบบความร่วมมือในการบูรณาการภารกิจรัฐในพื้นที่จังหวัด” เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (หัวหน้าโครงการวิจัย)
2561	งานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่...) พ.ศ....ภายใต้โครงการวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจตามรัฐธรรมนูญใหม่” เสนอต่อ สถาบันพระปกเกล้า. (หัวหน้าโครงการวิจัย)
	งานวิจัยเรื่อง “กลไกการบริหารจัดการสาธารณสุขในระดับพื้นที่” เสนอต่อ กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย. (หัวหน้าโครงการวิจัย)

2562 -	งานวิจัยเรื่อง “โครงการขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบประชาธิปไตยที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง” เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (หัวหน้าโครงการวิจัย)
2563	งานวิจัยเรื่อง “โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนานโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (หัวหน้าโครงการวิจัย)
2563 -	งานวิจัยเรื่อง “การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อยกระดับสำนักงานบริหารกองทุนฯ เป็นนิติบุคคล โดยมีโครงสร้างอัตราค่าจ้างพร้อมสวัสดิการที่เหมาะสม” เสนอต่อ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน. (นักวิจัยร่วม)
2564	งานวิจัยเรื่อง “โครงการวิเคราะห์จากทัศนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระหว่างและหลังสถานการณ์ COVID-19 เพื่อพัฒนา AIP” เสนอต่อ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA). (หัวหน้าโครงการวิจัย)
	งานวิจัยเรื่อง “โครงการพัฒนากลไกเชิงสถาบันและกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแนวชายแดนของไทย” เสนอต่อ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (ITD). (นักวิจัยร่วม)
2565	งานวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบงบประมาณและระบบบริหารสวัสดิการรักษายาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น” เสนอต่อ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. (นักวิจัยร่วม)
	งานวิจัยเรื่อง “โครงการยกระดับการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ” เสนอต่อ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. (หัวหน้าโครงการวิจัย)
	งานวิจัยเรื่อง “โครงการพัฒนากลไกเชิงสถาบันและระบบความร่วมมือเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” เสนอต่อ สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา. (หัวหน้าโครงการวิจัย / อยู่ในระหว่างการวิจัย)

5. บทความและหนังสือ (ภาษาไทย)

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, วสันต์ เหลืองประภัสร์ และมรุต วันทนากกร. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง : ข้อพิจารณาเพื่อการปฏิรูปโดยองค์รวม. กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาและพัฒนาประชาธิปไตย แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546. (ปรับปรุงจากบทความเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย)

วสันต์ เหลืองประภัสร์. “ข้อพิจารณากระบวนการกระจายอำนาจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ.” ใน การปรับปรุงกฎหมายกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. สมคิด เลิศไพฑูรย์ บก., กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจ, 2546.

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ. ทิศทางการปกครองท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2546. (ผู้แต่งร่วม)

วสันต์ เหลืองประภัสร์. “ปูฉาประชาธิปไตย: บทสำรวจเบื้องต้น.” วารสารมนุษยศาสตร์, วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2546.

วสันต์ เหลืองประภัสร์. “องค์การมหาชน (Distributed Public Governance) บทวิจารณ์หนังสือ OECD - Distributed Public Governance: Agencies, Authorities, and Other Government Bodies.” วารสารสถาบันพระปกเกล้า, ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2547): 91-101.

วสันต์ เหลืองประภัสร์. “โครงสร้างทางอำนาจและการเมืองท้องถิ่น: ข้อสังเกตจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.” บทความประกอบการเสวนาเชิงวิชาการในหัวข้อ “การเลือกตั้งนายก อบจ. ทางตรง: นัยต่ออนาคตท้องถิ่นไทย” ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน โดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า วันที่ 16 มีนาคม 2547.

วสันต์ เหลืองประภัสร์ และมรุต วันทนากร. “สารานุกรมลำดับที่ 14: ภารกิจหน้าที่” ใน สารานุกรมการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ บก., นนทบุรี: วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2547.

วสันต์ เหลืองประภัสร์. “สารานุกรมลำดับที่ 16: การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น.” ใน สารานุกรมการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ บก., นนทบุรี: วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2547.

วสันต์ เหลืองประภัสร์. “สารานุกรมลำดับที่ 17: ความเป็นอิสระ การกำกับดูแล และการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.” ใน สารานุกรมการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ บก., นนทบุรี: วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2547.

วสันต์ เหลืองประภัสร์. “การจัดการภาครัฐแนวใหม่กับการบริหารปกครองในระบอบประชาธิปไตย: สองกระแสความคิดในการบริหารงานภาครัฐ ลูกค้ำ หรือ พลเมือง.” รัฐศาสตร์สาร, ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 (2548): 35 - 86.

วสันต์ เหลืองประภัสร์, กัญญาภักดิ์ อยู่เมือง และเบญจมาภรณ์ ชนธรรมรัตน์. “การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ความก้าวหน้าและประเด็นปัญหา.” วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 13 ฉบับที่ 17 (มกราคม - เมษายน 2548): 40-66.

วสันต์ เหลืองประภัสร์. “ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรทางปกครอง การกำกับดูแล และความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย: แนวคิด ประเด็นปัญหา และข้อพิจารณาบางประการ.” วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 13 ฉบับที่ 17 (มกราคม - เมษายน 2548): 87-123.

วสันต์ เหลืองประภัสร์. การศึกษาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันเพื่อจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต่างประเทศ. นนทบุรี: วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2549.

วสันต์ เหลืองประภัสร์. “การบริหารปกครองกับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐ.” ใน การบริหารปกครองสาธารณะ (Public Governance): การบริหารรัฐกิจในศตวรรษที่ 21. อัมพร ชำรงลักษณะ บก. กรุงเทพฯ: โครงการตำราและสิ่งพิมพ์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรม, 2553, น. 62 - 84.

วสันต์ เหลืองประภัสร์. “ประเด็นปัญหาการขับเคลื่อนนโยบายด้านสิทธิเด็กในระดับท้องถิ่น: บทสะท้อนปัญหาด้านความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐในประเทศไทย.” บทความนำเสนอต่อ การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2553.

ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ และวสันต์ เหลืองประภัสร์. “การกระจายอำนาจและวิกฤติการณ์การเมือง.” บทความนำเสนอต่อ การสัมมนาประจำปีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, วันที่ 11 มกราคม 2554.

วสันต์ เหลืองประภัสร์. **บทวิเคราะห์ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการกระจายอำนาจในประเทศไทย.**

กรุงเทพฯ: สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า, 2554.

วสันต์ เหลืองประภัสร์. “คลื่นลูกที่สองของการกระจายอำนาจ: บริบทใหม่ ความจำเป็นของพื้นที่ และการเคลื่อนไหวเพื่อจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ” ใน รายงานสรุปผลการสัมมนาความคิดเห็น “คลื่นลูกที่สองของการกระจายอำนาจ” บริบทใหม่ ความจำเป็นของพื้นที่ และการเคลื่อนไหวเพื่อจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ. กรุงเทพฯ: สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ. 2555.

วสันต์ เหลืองประภัสร์. “สองคลื่นแห่งการปฏิรูประบบราชการไทย: 15 ปีของความเปลี่ยนแปลงในเชิงสถาบันทางการเมือง-การบริหารไทย, 2535 – 2549 (Public Sector Reform in Thailand: 15 Years of Changes within the Thai Politico-Administrative Institutions, 1992 – 2006).” **รัฐศาสตร์สาร**, ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (2556): 175 – 249.

วสันต์ เหลืองประภัสร์ และคณะ. บรรณาธิการ. **เปิดถ้อยนโยบายสาธารณะ: ทลากลุ่มมองในการศึกษานโยบายสาธารณะร่วมสมัย.** กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย, 2558.

วสันต์ เหลืองประภัสร์. “การรวมศูนย์อำนาจและการกระจายอำนาจกับการบริหารราชการแผ่นดินไทย : การทบทวนแนวคิด ข้อถกเถียง และข้อพิจารณาเพื่อการปฏิรูป (Centralization, Decentralization and Public Administration in Thailand : Conceptual Review, Debating Issues and Implications for Reform).” **วารสารสถาบันพระปกเกล้า**, ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – เม.ย. 2558): 98 – 124.

วสันต์ เหลืองประภัสร์. **พื้นที่พิเศษ เขตเศรษฐกิจพิเศษ กับการจัดการเชิงพื้นที่ในประเทศไทย: ความหลากหลาย ความสับสน ความรู้ และความไม่รู้.** สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2560.

วสันต์ เหลืองประภัสร์. “นโยบายสาธารณะด้านการจัดการปกครองในบริบทโลก (Public Policy in the Governance Era)” เอกสารชุดวิชาการนโยบายสาธารณะในบริบทโลก หน่วยที่ 5, ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.

วสันต์ เหลืองประภัสร์ และชาย ไชยชิต. “การอภิบาล (Governance) ในฐานะมนทัศน์ทางการบริหารรัฐกิจ.” **รัฐศาสตร์สาร**, ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2561): 140 – 199.

วสันต์ เหลืองประภัสร์ และชาย ไชยชิต. “การอภิบาลโดยเครือข่าย (Network Governance) กรอบแนวคิดและมิติการวิเคราะห์” **รัฐศาสตร์นิเทศ** ปีที่ 4 ฉบับที่ 1-2 (2561): 69 – 108.

วสันต์ เหลืองประภัสร์. “แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ” เอกสารชุดวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่น หน่วยที่ 1, ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562.

วสันต์ เหลืองประภัสร์ และชาย ไชยชิต. “ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับการปกครองท้องถิ่น” เอกสารชุดวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่น หน่วยที่ 3, ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562.

วสันต์ เหลืองประภัสร์. “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ” เอกสารชุดวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่น หน่วยที่ 10, ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562.

วสันต์ เหลืองประภัสร์. **การอภิบาลบนฐานของความร่วมมือ: สภาวะสังคมไร้ศูนย์กลาง การแตกกระจายในระบบบริหารราชการแผ่นดิน และแสวงหาตัวแบบใหม่ในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐ.** กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2563.

วสันต์ เหลืองประภัสร์ ภัทรุฑมิ เฉยศิริ และศุภกานต์ แก้วภิวรา. “บทบาทตัวแสดงและกลไกการดำเนินงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ: กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชิงของ จังหวัดเชียงราย” **รัฐศาสตร์สาร** ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2565): 103 – 136.

6. บทความและหนังสือ (ภาษาอังกฤษ)

Wasan Luangprapat. “The Status of Central-Local Government Relationship in Thailand: A Case of Tambon Administrative Organization.” Paper presented at the Seminar on “Local Politics and Local Administration in Thailand and Japan,” Center for Southeast Asian Studies (CSEAS), Kyoto University, Japan, 27 March 2007.
Wasan Luangprapat. “Public Sector Reform in Thailand: Democratization and the Legalization of Administrative Practice (1992 – 2000).” Paper presented at the Workshop on Political Science for Ph.D. Students, Graduate School of International Cooperation Studies, Kobe University, Japan, 4 March 2008.
Wasan Luangprapat. “Public Sector Reform in Thailand: Causes and Consequences.” Ph.D. Dissertation, Kobe University, 2008.
Nakkharin Mektrirat et.al. “Institutional Capacity Assessment: Local Government and Children’s Rights.” Research paper, submitted to UNICEF Thailand, 2010. (co-author)
Wasan Luangprapat. “Administrative Reform in Contemporary Thailand, 1992 - 2013: Its Three Waves and Political Implications.” Research paper presented at the 15th Annual Conference of the Japanese Society for Thai Studies, Yokohama City University, 6 – 7 July 2013.
Wasan Luangprapat. “Administrative Reform in Thailand: Balancing Bureaucratic Discretionary Powers and People’s Rights.” Paper presented at the 2013 International Conference of the Korean Association for Public Administration (KAPA) on ‘Corruption and People’s Rights’, Seoul, Republic of Korea, October 18 – 19, 2013.
Wasan Luangprapat. “The Area-based Collaborative Research Project, Regional Development and Network Governance in Thailand.” Paper presented at the 8 th International Workshop on Regional Innovation Studies, Mie University, Tsu, Japan, October 13 – 14, 2016.
Tavida Kamolvej, Wasan Luangprapat, and Thanapat Reungsri. “Thailand Disaster Risk Management Public Expenditure and Institutional Review.” Paper presented at the 2017 Joint International Conference of SAPA and Thammasat University, Institute of East Asian Studies, Thammasat University, June 30 – July 2, 2017.
Wasan Luangprapat. “Area-based Mechanism, Network Governance and Regional Innovation in Thailand: Emerging Collaborative Efforts for Remodeling the Thai Provincial Administration.” Paper presented at the 2018 Wenzao International Conference on Southeast Asian Studies, Wenzao Ursuline University of Languages, Kaohsiung, Taiwan, October 26 – 27, 2018.
Wasan Luangprapat. “Decentralization and Local Governance in Thailand: Unclear Direction from Above and New Movements from Below.” Paper presented at the 2019 Annual Conference of the Asian Association for Public Administration (AAPA), De La Salle-College of Saint Benilde, Manila, Philippines, May 22 – 24, 2019.

Tavida Kamolvej and Wasan Luangprapat. "Collaborative Disaster Risk Governance in Thailand," pp. 333 – 359. In **Collaborative Governance in East Asia**, edited by Lee Sook Jong, et. al. Gyeonggi-do, Republic of Korea: Daeyoung Moonhwas, 2020.
